

## หุ้นเด่นโดนใจ

By ณัฐสินี

### สดชื่น เบิกบาน

สวัสดิ์ค่า “ณัฐสินี” กลับมาแล้ว รายงานตัวที่เก่าเวลาเดิม เพิ่มเติมคือ..เอาบุญมากฝากแฟนคลับที่น่ารักทุกท่าน ขอให้รวย รวย รวย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา “ณัฐสินี” ได้เดินทางไปถึงจังหวัดขอนแก่นเพื่อไปทำบุญ ถวายเทียนพรรษา รู้สึกสดชื่นและเบิกบานใจอย่างบอกไม่ถูก มันรู้สึกถึงอาการอึม ปิติ มีความสุขจริงๆ ส่วนสัปดาห์นี้ ก็ต้องหันหน้ากลับมาทำภารกิจประจำของหมู่เฮา กันต่อไป นั่นคือการคัดสรรหาหุ้นเด็ดดวงมานำเสนอกันครับท่านผู้ชม ซึ่งในสัปดาห์นี้ กำลังจะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาเทรด ใช้ชื่อว่า BIZ มีชื่อเต็มๆ คือ บริษัท บิสซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องปัจจัยพื้นฐานเราจะเอามาเล่ากันทีหลัง แต่ที่จะเอามาเล่าก่อนก็คือ เรื่องของที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และแกนนำอันเดอเตอร์คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วงการเค้าเรียกว่า “คู่บุญ คู่วาสนา” จับมือกันเมื่อไหร่ก็มีแต่ เฮง เฮง เฮง

อ้าวววว!!! เด๋วจะหาว่าคนสวยไม่มี!!! จริง-จริงงงงง ไม่ได้ไม่มี!!! ไม่เชื่อไปลองดูอดีตย้อนหลังผลงานของ “คู่บุญ คู่วาสนา” ว่าเป็นไงมั่ง อย่าง LDC เล่นไปก็ซิวลิ่งครบพี่น้อง ต่อมาก็ HPT เล่นกันมันหยดตุงๆ อนาคตไม่สามารถบอกได้หรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่สามารถเอาเรื่องราวในอดีตมาเทียบเคียงเหตุการณ์ในอนาคตได้อ่ะนะ..

ว่าเรื่องราวต่อไปของ BIZ จะเป็นอย่างไร มาเข้าถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนี้ดีกว่า..ประเด็นจะหาว่า “ณัฐสินี” เซียร์ที่ป้อม พิโต ออกนอกหน้าจนเกินไป คือ..จริงๆ อยากจะบอกว่า เรื่องรูปร่างหน้าตาสองหนุ่มก็พอใช้ได้อ่ะนะ แต่สำคัญกว่านั้นคือ “ใจ” ค่ะ..บอกเลยว่า “ใหญ่มากกกกกก”

เรื่องธุรกิจของ BIZ ถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆ แบบภาษาชาวบ้านคือ เขาเป็นผู้นำเครื่องฉายรังสี เพื่อการรักษาโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่วนประเด็นที่ว่า แล้วมันจะเติบโตได้ดีต่อไปได้มากน้อยแค่ไหน เอ้อ!! ไม่อยากจะพูดอะประเด็นจะหาว่าแข่ง เอาเป็นข้อมูลของ WHO มาอ้างอิงก็แล้วกันนะ WHO หรือที่เราเรียกกันคือ องค์การอนามัยโลก ประเมินว่า จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งของไทยในปี 2558 ที่ควรได้รับการฉายรังสี อยู่ที่กว่า 65,000 คน ขณะที่จำนวนคนที่สามารถเข้ารับการรักษาต่อเครื่องฉายรังสีอยู่ที่ 400 คน/เครื่อง/ปี

ดังนั้น จำนวนเครื่องฉายรังสีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้เพียงพอจะอยู่ที่ 165 เครื่อง (บนฐานจำนวนผู้ป่วยในปี 2558) แต่ปัจจุบันมีจำนวนเครื่องฉายในรูปแบบของเครื่องเร่งอนุภาคเพียง 70 เครื่อง จากประเด็นข้างต้นสะท้อนว่าตลาดยังมีความต้องการเครื่องฉายดังกล่าวเพิ่มเติม

บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่า..คนไทยเราเป็นมะเร็งมากขึ้นทุกปี..ทุกปี แต่เครื่องที่จะใช้เพื่อรักษาไม่พอ “ณัฐสินี” ไม่บรรยายความใดๆ ต่อจากนี้ ขอให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้วิเคราะห์และตกลึกความคิดด้วยตนเองดีกว่าว่าหุ้น BIZ น่าซื้อ เอ๊ย!!! หุ้น BIZ จะเป็นอย่างไรต่อไป

เลิฟ เลิฟ นะคร้า